

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

ลูกศิษย์กาฝาก

(หมोजินเขาขออนุญาตแหมะหลวงตาครับ) เอาแหมะเลย เข้ามาตรงนี้ (พิชค้อย ๆ ถอยลงแล้ว) การนอนก็ดีขึ้นบ้าง เท่าที่สังเกตดูกำลังรู้สึกว่ามีขึ้น (หัวใจก็ดีครับ) มันเป็นอย่างดวงตาของหลวงตานี้ถูกกับหมोजิน คราวที่แล้วที่จะจมลงนั้นตื่นขึ้นได้เพราะหมोजิน นี่มากี่ซ้ำอีกตอบแบบเดียวกันเลย โรคของหลวงตานี้หมोजินคนก่อน ไม่มีอะไรขัดแย้งกันเลย ตรงเป้ง ๆ เหมือนกันเลย เออ พอใจ ๆ มีตรวดอะไรอีกไหม (ไม่มีครับ ถวายยาเพิ่มไว้ครับ) เอนี่แทนที่คนไข้จะเอาเงินให้หมอ หมอกลับเอาเงินให้คนไข้อีก (นี่พี่สาวหมอถวายปัจจัยเหมือนกันครับ) เออ พอใจนะ โรคก็รู้สึกว่าย่อยกระตือรือร้น การฉันทก็เป็นปรกติอยู่เรื่อย ๆ กำลังรู้สึกว่าย่อยดีขึ้น ค่อยปรากฏนะหลังจากเราฉันทยาแล้ว ไม่อ่อนเพลียมากเหมือนแต่ก่อน แล้วการหลับนอนก็ค่อยดี สังเกต (ถ้าฉันทยาได้ถูกกับโรคก็ดี) นั้นแหละ มันจะค่อยดีขึ้นไปเรื่อย ๆ

เราก็ไม่ได้ประมาทหมออื่นใดนะ เราพูดถึงเรื่องว่าโรคเรากับหมोजินรู้สึกจะถูกกันมาเรื่อย ๆ เริ่มมาตั้งแต่หนุ่ม แต่หมอศรีสุข อยู่สะพานเหลือง เดียวนี้ น่าจะตายแล้วมั้ง หมอศรีสุข อันนี้ก็เก่งเหมือนกัน นี่ก็เป็นหมอใหญ่ หมอเก่ง มาแหมะเราปีนี้ คือเราขัดแขนจนจะยกไม่ขึ้น แต่เราไม่เคยพูดนะ แกมาแหมะดู ส่วนมากมักจะเป็นแขนขวา เส้นมันตึง มันรัดเข้า ๆ จนมันปวดจนจะยกไม่ขึ้นแต่เราไม่เคยพูด ที่นี้แกแหมะ นี่มันสำคัญมากนะ คือมาแหมะนี้แหมะเรื่องท้องต่างหากนะ ท้องเราเป็นมาตั้งแต่หนุ่มนะ ระยะนั้นมันก็เริ่มเป็น อย่างว่า นานตั้งแต่เริ่มเป็นท้อง หมอไทยเราก็บอกว่าท้องเราไม่ดี

จึงอยากให้หมोजินมา เขาละเชียวหมोजินมาเองเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร มาตรวจมาแหมะ พอแหมะนี้แล้วเวลาตอบขึ้นแทนที่จะตอบเรื่องท้องก่อนนะ กลับไปพูดเรื่องแขนนี้ก่อน “ท่านอาจารย์ไม่ได้เป็นแต่เพียงท้องนะ” วังั้น “แขนท่านอาจารย์นี้เจ็บปวดขัดมากเวลานี้เป็นมาได้เดือนกว่าแล้ว” วังั้นนะ เราไม่ได้พูดถึงเลยนะแหมะ แทนที่จะตอบเรื่องท้องกลับมาพูดนี้ก่อน จะพยายามให้กิน กินยากก็หาย นี่มันก็แปลกอยู่นะ แหมะนี้เพื่อท้องแกก็ไปตอบอันนี้ก่อนนะ แล้วเป็นอย่างนั้นจริง ๆ เดือนกว่าจริง ๆ ด้วย แนะแม่ย่าเหลือเกิน หมอคนนี้ที่รักษามาเรื่อย ๆ ดูเหมือนเป็นยาบำรุงธาตุหรืออะไร ตั้งแต่บัดนั้นละจนกระทั่งทุกวันนี้ ยาก็ยังสืบเนื่องมา คงจะเป็นลูกเป็นหลานติดต่อหามาเรื่อย

นี่ก็ดารณี คำวงษา เขาติดต่อกับหมอส่งยามาให้เราเรื่อย ๆ กับหมอศรีสุขนี้ไม่ได้พบกันมา โอ้ย ตั้ง ๓๐ ปีละมั้ง แต่ยาก็ยังมาติดต่ออยู่เรื่อย บำรุงธาตุชั้นดีเห็นว่าดี ฉันไปนานเท่าไรก็ไม่มีปัญหาการแพ้ยอะไร ๆ เราก็เลยฉันมาเรื่อย ทุกวันนี้ก็ยังฉันอยู่ นี่คือหมอจีน แล้วจากนั้นก็มาหมอเต็ง ยาท้องหาย นี่ก็หมอนี้ก็ มาพูดถึงเรื่องท้องเรื่องอะไรไม่ขัดกันเลยนะ ว่าเวลานี้สารพิษในลำไส้ยังมีอยู่ แนะ สารพิษที่หมอเต็งรักษาเวลานี้ยังมีอยู่ ยังไม่หาย จึงได้พยายามเพิ่ม มีแต่ยาเกี่ยวกับสารพิษ

(โยมอ้วนที่ซื้อโค-กระบือ ๓๙ ตัวมากราบหลวงตา) มากับใครบ้าง ไปไหนมาไหนถึงมามากมาย (หนูรวบรวมปัจจัยได้ทั้งหมด ๖๓๗,๐๐๐ บาท ขอถวายเป็นส่วนตัวแด่พระหลวงตา เพื่อเอาเช็กนี้ไปซื้อโค-กระบือนะคะ ถวายเช็กใบนี้ให้หลวงตารับทราบ แล้วเอาเช็กใบนี้ไปใส่ชีวิตโค-กระบือ) ไปเอาไปดีแล้ว (จะได้เป็นเงินของหลวงตานะคะ ไม่ใช่เงินของพวกหนูแล้วคะตอนนี้ หลวงตารับแล้วเป็นเงินของหลวงตา) บุญก็เป็นของหนูแหละ มั่นไม่ได้เป็นของแมวแหละ หนู เป็นของหนูแน่นอน ไม่ได้เป็นของแมวแหละ พอใจ ๆ

(หลวงตาฯ พระทั้งหมดประมาณร้อยกว่าองค์จะไปทำพิธีที่หลวงปู่เจี๊ยะ ที่วัดป่าภูริทัตตนะคะ ที่ปทุม) พิธีอะไรละ (พิธีสวดธาตุให้พระหลวงตาเิงคะ ให้หลวงตามีอายุถึง ๑๒๐ ปี) สวดให้เราเธอ (คะ) เลิกให้หมด อย่าเป็นบ้ากันทั้งประเทศ ไปเร่สิ่งขาดไปเลย อย่ามาสวดให้เรา เราสวดทุกวัน ตะกั๊นก็สวด สวดแล้วก็ยังสวดนี้อีก แล้วจะเอาอะไรมาสวดอีกนักหนา อย่ามายุ่งนะเรื่องสวดนั้นสวดนี้ ตื่นบ้ากันหาอะไร เรียนธรรมะอะไร มีแต่พระทั้งนั้น พวกเรียนธรรมมันเป็นบ้าธรรมหรือใจ ห้ามขาดอย่ามายุ่งบอกเท่านั้นละ เรื่องอย่างนี้เราไม่เล่นด้วยเลย หาเหตุผลไม่ได้ อะไรพากันตื่น จะให้เราตื่นด้วยเราไม่ตื่น ไปพากันไป

โอ้ย นิมนต์พระมาสวดนั้นสวดนี้ เป็นบ้าเลย ยุ่งไม่เข้าท่า..พระ พระพุทธเจ้าพาสวดแล้ว ทุกข์ อริยสัจจ์ สมุทัย อริยสัจจ์ นิโรธ อริยสัจจ์ มคฺคปฏิบัติ อริยสัจจ์ สี่อริยสัจจ์ สวดตรงนี้เข้าใจไหม อย่าไปสวดตรงนั้นตรงนี้ ดูมันเป็นอย่างไง พระพุทธเจ้าตรัสรู้จากอันนี้แหละ ไม่ได้ตรัสรู้จากอะไร โลกหลงกัน นี่กำลังจะมาสวดเป็นบ้ากัน หลงกันหาอะไร ถ้าเรียนนี้แล้วไม่หลง นี่พูดจริง ๆ บอกว่านี่ไม่หลง ขาดสะบันไปหมดความหลงทั้งหลายเหล่านี้ อริยสัจจ์ ไม่ได้ติดกันแหละ แต่ก่อนอริยสัจจ์สี่มันติดอยู่กับหัวใจ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค พันธุ์อยู่ในใจ ทั้งฝ่ายชั่วฝ่ายดี ทุกข์-สมุทัยนี่คือฝ่ายชั่ว นิโรธ-มรรคคือฝ่ายยาแก้กัน แก้กันตรงนี้ ขาดสะบันกันที่ตรงนี้แล้ว เราเรียนจบอริยสัจจ์แล้ว เราพูดจริง ๆ เราไม่มีอะไร

ธาตุขันธ์ก็อยู่ไปตั้งที่วານี้ ที่รักษาเหล่านี้เราเพื่อโลกเพื่อสงสารไปเพียงเท่านั้น เราไม่ได้ตื่นบ้าหาสวดนั้นสวดนี้ รักษากันไปพอได้แค่นี้ก็เอา ไปไม่ได้แล้วเหอสลัดปี่วะเดียวไปเลย แสนกั้วลก็อยู่ในธาตุขันธ์ โลกสมมุตินี้มันหดเข้ามาเป็นระยะ ๆ ผู้ปฏิบัติธรรมไม่ต้องถามใครจะรู้เอง โลกธาตุนี้ธรรมตามันยึดหมด มันไม่เคยรู้เคยเห็น มันยึดได้ทั้งนั้นกว้างแคบขนาดไหน สามแดนโลกธาตุเป็นบริเวณที่ยึดที่ครองของกิเลสทั้งนั้นทีเดียว ธรรมะก็ตีพวกนี้ออก สามแดนโลกธาตุ ตีออก ๆ ๆ ก็เบิกกว้างออก ๆ สิ่งที่เคยยึดเคยถือ จิตดวงเป็นบ้านที่ไปยึดนั้นยึดนี้หดตัวเข้ามา ๆ ปล่อยสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามา ในขณะที่เดียวกันก็ ปล่อยทุกข์เข้ามาด้วย ๆ หดเข้ามาจนกระทั่งถึงขันธ์ห้า

ถึงขันธ์ห้านี้ก็ รูป อนิจจัง นี้ก็ปล่อยเข้าไป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อนิจจังนี้ ก็ยื่นเข้าไปหาจิต นี้เรียกว่านามธรรม รูปธรรมได้แก่ร่างกาย เป็นส่วนหยาบเหมือนสิ่งทั้งหลายนี้ ปล่อยนั้นเข้ามาแล้วก็ปล่อยนี้ไปด้วยกัน หลังจากนั้นก็เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ตามเข้าไป อันนี้ออกมาจากรากเหง้าคือตัวภพตัวชาติ อวิชชาปุจฉยา สงฺขาราสังขารที่อวิชชาตันออกมามันก็เป็นสังขารสมุทัย สังขารส่วนกิเลสตลอดไปเลย สมุทัยเป็นกิเลส ตีนี่เข้าไป ตีนี่เข้าไปก็ไปถึงนั้น นี่แหละเรียนอริยสัจ จนกระทั่งถึงรากแก้วของมัน ถอดพรวดขึ้นมาเท่านั้นขาดสะบั้นไปหมด ไม่มีอะไรเหลือเลย

ท่านจึงสอนว่า อวิชชาขเวตว อเสสสิราคะนิโรธา สงฺขารนิโรโธ พอวิชชาดับเสียอย่างเดียว สังขาร วิญญาณ นามรูป อายุตนะ ผัสสะ ดับไปพร้อมกันหมด เวลามืออวิชชา ก็ปุจฉยา ๆ ๆ เรื่อยไปเลย หนุนกันไปเรื่อย นี่ขาดสะบั้นลงหมด ที่นี้เวลามันขาดสะบั้นลงหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่อะไรเลยละ มันสำคัญอยู่ที่ขันธ์ห้าโดยเฉพาะ พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ท่านมีขันธ์ห้าเป็นสมมุติอันสุดท้าย สมมุตินี้ไม่ยึดแต่สัมผัสสัมผัสกันอยู่ตลอดเวลา เจ็บท้อ ปวดศีรษะก็เรื่องรูปกายเวทนา ตา หู จมูก ลิ้น กาย มันก็สัมผัสสัมพันธ์ให้ใจ รับทราบ ๆ ตลอด

ใจไม่ยึด แต่ใจเป็นผู้รับผิดชอบในร่างกายโดยสัญชาตญาณ หรือโดยหลักธรรมชาติ ให้ยึดนั้นไม่ยึด บางครั้งให้ยึดก็ไม่มีทาง เรียกว่าอฐานะ เป็นอะไรไปไม่ได้แล้ว แต่ความรับผิดชอบโดยสัญชาตญาณ หรือโดยหลักธรรมชาติมันหากมีเหมือนกัน พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ กับประชาชนทั้งหลายนี้ เรื่องความรับผิดชอบมีเหมือนกัน ต่างกันแต่ไม่ยึดเท่านั้นเอง อย่างที่เคยพูดให้ฟัง เช่น พระปุณฺณก็ตาม พระอรหันต์ก็ตาม เดินไปนี่ ไปลื่นจะหกล้ม ปุณฺณก็ช่วยตัวเองอย่างสุดความสามารถ ไม่ควรล้มไม่ให้ล้ม พระอรหันต์ท่านก็ช่วย

ตัวเองเต็มความสามารถ ไม่ควรล้มก็ไม่ใช่ล้ม เหมือนกัน อันนี้ไม่ได้ผิดกันเลย ต่างกันที่จิต จิตปุณฺจะร้อนวูบวาบ ตื่นทุกอย่างนะ แต่จิตพระอรหันต์ท่านเย็บเท่านั้นพอ

เรื่องความรับผิดชอบมีเหมือนกัน การหัวเราะหรือว่าร้องไห้ น้ำตานี้อยู่ในวงจันทร์ ชั้นทำงานเป็นได้ด้วยกัน ท่านรับผิดชอบอันนี้ตลอด ๆ รับผิดชอบทั้ง ๆ ที่ไม่ยึดไม่ถือ มันก็กวนของมัน แต่มันไม่ได้บอกว่ามันกวน ท่านจึงให้ชื่อว่าชั้นธล้วน ๆ ไม่มีกิเลสเข้าแฝงเลย เรียกว่าชั้นธล้วน ๆ อันนี้ก็รับผิดชอบกันไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงวาระ พอลมหายใจขาดปี่บ เท่านั้น ที่นี้สมมุติอันสุดท้ายก็มาดับมาสิ้นสุดลงที่ลมหายใจขาด เรียกว่าระหว่างสมมุติกับวิมุตติขาดกันไปเลย คือสมมุติอันนี้หมายถึงว่า สมมุติของ สอุปาทิเสสนิพพาน ผู้บริสุทธิ์แล้วแต่ยังรับผิดชอบในชั้นธ พอชั้นธขาดสะบั้นไปแล้วก็ ออุปาทิเสสนิพพาน ปัดหมดไม่มีเหลือ นั่นท่านเป็นอย่างงั้น

เรียนอย่างงั้นซิเรียนอริยสัจ เรียนจบ ไปหาสวดมนต์สวดนี้ สวดกินข้าวต้มขนมเขายุ่งไปหมด ทั้งญาติทั้งโยมทั้งพระสวดธาตุให้หลวงตาบัว โยมก็หาธาตุหุม ธาตุหมา ธาตุปู ธาตุปลา ธาตุผัก ธาตุหญ้ามาเลี้ยงพระเข้าใจใหม่ พระก็ฟาดธาตุนี้เข้าไป พวกบ้า ว่างั้นเลย เรา พูดสรุปแล้ว เอ้าพระเราเป็นเราว่าได้ คนอื่นไม่ได้ว่ะ มันเป็นชั้น ๆ ยิ่งพระกรรมฐานนี้ฟังว่าจะมาอยู่วัดอาจารย์เจี๊ยะมีแต่กรรมฐานล้วน ๆ พวกบ้าล้วน ๆ เลยเข้าใจใหม่ มันนำทุเรศนะ สวดหาอะไร เท่านั้นพอ ไม่มีอะไร การรักษาโรค โลกสงสารเขาก็รักษา รักษาธาตุชั้นธ อันนั้นก็รักษาเหมือนกัน ไม่เลยเหตุเลยผล

นี่บอกแล้วอย่าไปสวดนะ ให้หยุดอย่าสวด อย่ายุ่งกัน ถ้าไปสวดเพื่อเราเราไม่ต้องการ บุญกุศลเราก็ไม่เอาด้วย ทั้งไม่หยิบยื่นให้พวกนี้ด้วย ไม่เสริม บุญก็ไม่ให้พวกนั้นเราก็ไม่เอา มีแต่ไล่พระหนีเตลิดเปิดเปิง ไปไหนก็ไปเถอะ บอกงั้นนะ เราไม่เล่นด้วยแล้วหาเรื่องเกาในที่ไม้คั้น ที่คั้นไม้เกา หยุดละ เลิกละ จะสวดวันไหนก็ตามให้เลิก ไม่เล่นด้วยเรา ไม่เสริมให้พระหลงมากกว่านั้นไป เวลานี้ก็หลงแล้ว มาประชุมความหลงด้วยกัน พวกศรัทธาใหญ่สนับสนุนพระให้เป็นบ้า พวกเหล่านี้ไม่ใช่เธอมาตะกั๊ว พวกศรัทธาใหญ่ทั้งนั้นมาสนับสนุนพระให้เป็นบ้า ไม่ฟังเสียงครูเสียงอาจารย์บ้าง ทำลุ่มสี่ลุ่มห้า ใครว่ายังงี้ก็ เหนอ ๆ ๆ อะไรก็ไม่รู้ ต้องฟังเหตุฟังผลซิ

อย่างเราช่วยโลกทุกวันนี้ เราไม่ได้ช่วยนอกเหนือไปจากเหตุจากผลจากอรรถจากธรรมนะ เราจึงพูดให้มันตรงว่า เราชุ่มเย็นราบรื่นไปตลอด ใครจะโจมตีแบบไหน วิธีชั่วช้ำลามกจะมาแบบไหน นั่นก็เป็นแบบของเขาไม่ใช่แบบของเรา เราไม่สนใจ แบบของเราคือเจตนาเริ่มว่ายังงี้ ก็เพื่อช่วยโลกช่วยสงสาร เราก็ก้าวเดินตามที่เรามีเจตนาอย่างนั้น ช่วย

โดยอรรถโดยธรรม ไม่ให้มีโลกความสกปรกเข้ามาเคลือบมาแฝงในกิริยาอาการการคิดการอ่านการดำเนินของเรา เราจะก้าวเดินให้ถูกอรรถถูกธรรมทุกแง่ทุกมุม เต็มกำลังความสามารถของเรา เราดำเนินมาอย่างนั้นตลอดปัจจุบันนี้ นี่เรื่องธรรม

เรื่องสกปรกมันก็มีของมัน คือเรื่องกิเลสกับเรื่องธรรมมีมาตั้งเดิม ไม่มีต้นไม่มีปลายเหมือนกัน แล้วเป็นข้าศึกกันมาตั้งเดิมมาเรื่อยๆ อยู่อย่างนี้ จะชำระสะสางกันไปยังไง ถ้าปล่อยให้ฝ่ายชั่วฝ่ายสกปรกรุกร้าง ฝ่ายเป็นพินเป็นไฟเหยียบย่ำทำลาย ธรรมก็ไม่เหลือ ความสุขก็ไม่มี จะมีตั้งแต่พินแต่ไฟเผาไหม้โลกไปหมด เพราะฉะนั้นฝ่ายธรรมคือความถูกต้องดีงามจึงต้องมีคัดค้านต้านทานกันไว้เสมอ เหมือนว่าฝั่งนั้นเป็นฝั่งกิเลส ฝั่งนี้เป็นฝั่งธรรม ตรงกลางคือใจ รักษาใจนี้ไว้ไม่ให้กิเลสไหลเข้ามาทำความสกปรกเป็นตมเป็นโคลนไป ทางนี้กันเอาไว้ทางธรรม ความดีต้องมี ธรรมต้องมี ไม่มีธรรมไม่ได้..โลก ที่นี้เราจะไปเดือดร้อนกับโลกกับสงสาร ว่าเขาทำไม่ถูกไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ ประหนึ่งว่าเพิ่งเกิดมาเมื่อวานนี้วันนี้ มันเกิดมาแต่เมื่อไร ก็พร้อมๆ กันกับธรรม ก็แก้ไขกันไปตามเรื่องตามราวอย่างนั้นถูกต้อง

อย่างเวลานี้เลี่ยนหนามมันกำลังแทรกขึ้น ภายในวงการแห่งการช่วยชาติของพี่น้องชาวไทยเราทั่วประเทศ โดยมีหลวงตาเป็นหัวหน้า แล้วความชั่วนี้มันก็มีปัญหา ความชั่วมันอยู่กับคน คนมีหัวใจ มันต้องมีความเคลื่อนไหวทางความชั่วของมันไปด้วยวิธีการของมันตลอด ที่นี้ทางความดีก็คือมีใจเป็นผู้ครอง อันนี้ก็ประคองรักษาความดีไปตลอด อันใดที่จะเข้ามากระทบกระเทือนให้เกิดความเสียหาย ก็คอยปิดต้านทานกันไปเรื่อยๆ อย่างนี้ ที่จะไปปิดให้มันหมดเสียจริงๆ ไม่มีเหลือเลย ฝั่งนั้นกิเลสแห่งผากไม่มีเหลือ มีแต่ฝั่งนี้ ฝ่ายนี้เป็นธรรมล้วนๆ ล้นฝั่งนี้ไม่มี มันมีอยู่ของมัน มันหากกระทบกันอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆ

อย่างที่เวลานี้หลวงตาก็กำลังช่วยพี่น้องทั้งหลายเต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่มีเจตนาอะไร แม้เม็ดหินเม็ดทรายที่เป็นอกุศลแก่พี่น้องทั้งหลาย เรื่องราวเวลานี้กำลังขึ้นนะ พวกกันจำให้ดี ลูกศิษย์แฝงเงาเข้ามา ว่ามาเป็นลูกศิษย์หลวงตาบัว นี่พวกโจรพวกมารพวกข้าศึกศัตรูเหมือนกันกับสนิมແລະ มันแฝงขึ้นมาในเหล็กมันก็กัดเหล็กเข้าไป นี่ลูกศิษย์ผู้ทรยศ ผู้จะทำลายครูอาจารย์ ทำลายความดีงาม ทำลายประเทศชาติที่กำลังพยุงกันอยู่ที่นี่ มันก็แทรกขึ้นมาทุกแง่ทุกมุม เวลานี้ก็ประกาศออกแล้วนะ ออกแล้ว เปิดเผยเต็มที่ จดหมายเชิญชวนให้เขามาทำบุญให้ทาน โดยยกกรฐินเพื่อชาติ ที่มีหลวงตาบัวเป็นหัวหน้าเป็นประธานขึ้นเป็นต้นเหตุ แล้วเขียนหนังสือไปในที่ต่างๆ

การเขียนจดหมายนั้น มันเป็นแผนการของพวกที่จะทำลาย คือสนิมมันอยู่ในเหล็ก มันทำลายเหล็ก ว่าเจตนาหวังดี นี่ละมันแฝงขึ้นมาในคำว่าเจตนาหวังดี แต่กิริยาที่ทำนั้นมีแต่ความเป็นพิษเป็นไฟ กระทบกระเทือนไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อย จดหมายนี้ประกาศลั่นไปเลย เป็นการเรียไรหรือว่าระบือชื้อคนนั้นคนนี้ออกมาๆ ซึ่งไม่มีชั้นมีตอนมีความเคารพอะไรกันเลย โยนตูมๆ เข้าไป ไม่ได้เป็นแบบเป็นฉบับชนบประเพณีอันดีงามของบ้านของเมือง ของอรรถของธรรมเลย เมื่อหนังสือนี้เข้าไป หนังสือนี้เป็นยังไง ก็พวกเขาเองละชิมันแต่งตั้งกันมา ให้พวกนี้เข้าไปเรียไร เข้าไปตรงนั้นมันก็โดนพวกนั้น เขาแต่งเองเพื่อไปโดนพวกกันเองแล้วจะให้เกิดเรื่องขึ้นมา เพื่อมาเหยียบย่ำทำลายโครงการช่วยชาติของพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ โดยมีหลวงตาเป็นหัวหน้านั้นแหละ

ว่าหลวงตาบัวทอดกฐินนี้ หาเรียไรรบกวนบ้านกวนเมืองไป นั้นเห็นไหม กวนไม่รู้จักสูงจักต่ำ ไม่รู้จักขึ้นจักตอน ใครต่อใครเข้าไปหมด มันก็หาเรื่องมาว่าเราไม่รู้จักขึ้นจักตอน ไม่รู้จักสูงจักต่ำ มีแต่เรียไร ทั้งๆ ที่เราไม่ได้เรียไร เข้าใจไหม เขาแต่งขึ้นมาเอง ที่ว่ามาเป็นลูกศิษย์ของหลวงตาบัวเงาๆ แทรกเข้ามาเป็นตัวสนิทสนม คอยเป็นสนิมเข้ามากัดตบกัดปอดหลวงตาบัว แต่จะกัดได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้ มันก็เอาอันนี้แหละไปออกกระจาย มีแต่ความเสียหายนะเวลานี้ โฆษณาออกไปทั่วหมด จนกระทั่งทราบเรื่องมาถึงเรา เราก็บอกให้ระงับทั้งหมด เพราะเราไม่เคยทำ แนะ เราไม่เคยทำเราก็บอกเราไม่เคยทำ เทียบไปเรียไรคนนั้นคนนี้บอกกล่าวอะไรนี้ เราไม่เคยบอกผู้ใดให้ไปทำ แล้วเราก็ไม่เคยทำด้วย

ให้เลิกให้หมดจดหมายฉบับนี้ ยังบอกผู้ที่เขียนเสียด้วยนะ โดยอ้างว่าเจตนาหวังดี เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ มันเป็นสนิมกำลังกัดตบกัดปอดเหล็กอยู่นั้น เข้าใจไหม เราก็บอกไม่ให้โฆษณาต่อไป อะไรก็ตามที่จะออกต้องให้เราทราบเสียก่อน เพราะเราเป็นหัวหน้างานทุกอย่าง จะไปทำสุมี่สุมี่ทำไม่ได้นะเสียหายหมด เราบอกชัดๆ ต่อหน้า จี๋หน้ากันอยู่นี้ ออกไปคราวนี้โฆษณาเสียเต็ม ไม่ทราบว่่าก็แสนฉบับที่เราทำมันนั้นแหละ เห็นไหม นี่ออกชัดเจนแล้ว ออกแล้วเวลานี้ กำลังโจมตีกองกฐินของชาติ ก็เท่ากับโจมตีทั้งชาติทั้งศาสนา มีเราเป็นหัวหน้าทางฝ่ายธรรมทั่วประเทศนั้นเอง นี่ออกชัดเจนแล้ว พี่น้องทั้งหลายทราบเสียนะ

นี่ตัวเสนียดจัญไรมันแฝงมาในลูกศิษย์ของหลวงตาบัว มาสนิทชิดชอบกับเราแล้ว ไปแสดงว่าเจตนาเป็นกุศล ถึงจะผิดถูกประการใดก็เป็นเจตนาเป็นกุศลๆ มันแฝงๆ เข้าไปอย่างนั้น เวลานี้กระทบกระเทือนถึงผู้ใหญ่ๆ มันผิดขั้นผิดตอนผิดความเคารพ ญู่ญ่าก้างเข้าไป ก็เขาก่อเรื่องเองเข้าใจไหมละ เราไม่ได้ก่อ เขาก่อทั้งฝายนั้นฝายนี้ออกเกิดเรื่องขึ้น ทางนั้นก็ทำท่าโมเมขึ้น ทำไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วย้อนเข้ามาหาหลวงตา เข้าใจไหม ให้เขา

เสื่อมศรัทธาทุกสิ่งทุกอย่างกับหลวงตา พวกนี้ละพวกที่จะทำลายทั้งชาติทั้งบ้านทั้งเมือง ไม่มีที่คนแหละ มีแต่ตัวเป็นภัยๆ เหมือนอย่างศาลาของเรา ไม้ขีดไฟก้านเดียวไม่ต้องมาก เผาได้หมด คนชั่วไม่ต้องมากแหละ เหมือนนิวเคลียร์นิวตรอน ใส่ตุ้มเดียวหมดเลย อันนี้กำลังเวลานี้ ให้พี่น้องทั้งหลายทราบเสีย เราบริสุทธิเราไม่เคย

เวลานี้พวกนี้มาเป็นภัยอย่างโจ่งแจ้งแล้ว เราบอกต่อหน้าต่อตาแล้ว ออกไปนี้ เหมือนกับเหยียบหัวเราไปเลย ไปโฆษณาไม่ทราบวาก็แสนฉบับ ไปบอกอย่างนี้ละ ให้เกิดโมเมๆ กันในวงเขานั่นแหละจะเป็นวงของใคร ก็มันแต่งกันขึ้นนี้ แต่งเป็นวงของเขาแล้วก็มาแอบเป็นลูกศิษย์ของเรา มีเจตนาหวังดี บอกข่าวคราวการกุศล แล้วชนต้นชนปลายชนไปหมดเลย มันก็กระทบกระเทือนซิ ก็มันต่างคนต่างแต่งรับกันแล้ว ทางนั้นก็มีแบบหนึ่ง ทางนี้มีแบบหนึ่ง พอทางนี้ขึ้นไป ทำไมจึงทำอย่างนี้ละ ไม่มีวรรคมีตอน ทำไมทอดกฐินจึงมากวนบ้านกวนเมือง ไม่รู้จักสูงจักต่ำไม่รู้จักขึ้นจักตอน แน่ะมันก็ขึ้นแล้วนะ

ทั้งๆ ที่เขาแต่งขึ้นเองทั้งสองฝ่ายนั้นแหละ จำเอานะอันนี้นะ มันแต่งขึ้นเองในวง พวกเปรตพวกผี มันเป็นอย่างนั้นแหละนะ เราเห็นได้ชัดๆ คราวนี้จะแจ้งมากทีเดียว ว่าเจตนาที่จะทำลายคนทั้งชาติทั้งศาสนาให้จมไปด้วยกัน ด้วยคนไม่กี่คนนี่แหละ ออกแบบนี้ ออกแบบนี้ เสียมสอนแบบนี้ เสียมสอนแบบนี้ แบบไหนที่จะให้คนล่มจมไปด้วยเพราะความตายใจเขา เขาจะออกมาใช้นี้มนวลอ่อนหวาน ไม่มีใครเกินพวกนี้ ปากหวานลิ้นหวาน สุดอยู่ในนั้นหมด แต่ข้างในมันเป็นยังงี้พี่น้องทั้งหลายฟังให้ชัดเจนนะ ออกแล้ววันนี้ ว่าทมิฬก็ถูก เมื่อมันมาสัมผัสเราก็ต้องพูดออกมา เรื่องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่น เราเป็นผู้ห้ามปรามเองไม่ให้ออก หนังสือเช่นนี้เป็นภัย เสียหาย เราไม่เคยสั่งเคยเสียไม่เคยบอกไป ออกทำไม อะไรๆ ต้องปรึกษาปรารภเสียก่อนซิ จะเจตนาหวังดีเท่าไรก็ควรปรึกษาปรารภก่อน ก็นั่งฟังหน้าแฉ่อยนี้ พอออกไปก็ไปพิมพ์นี้ไม่ทราบก็แสนแล้วนะเวลานี้

นี่ตัวสำคัญ เหมือนว่าปฏิญาณตนว่าเป็นลูกศิษย์ของเรามาก็ปีก่เดือนแล้วพวกนี้เวลานี้กำลังถูกเสียมสอนให้ไปเข้าหาเราทุกแบบ เข้ามาแอบแฝงกับเรานี้แหละ แอบแฝงถือว่เป็นลูกศิษย์หลวงตาบวพุตไปที่ไหนเขาก็จะเชื่อ ก็เอาอันนี้ออกหน้าไปกลับมาทำลายเราเวลานี้ มีแต่ลูกศิษย์เคลือบแฝงๆ ลูกศิษย์กาฝากๆ ทั้งนั้นแหละมันกำลังทำให้พี่น้องทั้งหลายจำเอานะ ใครโง่กับมันจะถูกมันต้มให้هلكทีเดียวละนะ ให้จำเอาไว้ พวกนี้มาหลายส้นพันคมทุกแบบทุกฉบับ เอามาเรื่อย ๆ ก็เห็นไหมละ เอามาเรื่อย ๆ เมื่อมันเห็นเหตุเห็นผลแก่กันลงไป ๆ พลิกเรื่องอันนี้ขึ้นมา เวลานี้กำลังพลิกอันนี้ขึ้นมาเข้าใจไหมละ ให้มันอยู่เฉย ๆ ไม่อยู่พวกนี้ มันจะคู้ยเขี่ยอยู่ภายใน พอโผล่ขึ้นมาก็อย่างนี้แหละ ได้

โอกาสก็เปรี๊ยะปรั้ง ๆ เข้ามา หาเรื่องหาราวว่าคนทั้งประเทศนี้ผิดหมดเลย ถูกแต่มัน
เพียง ๒-๓ คนเท่านั้นละ เข้าใจหรือ

นี่ละกลอุบายของคนที่ทำลายชาติทำลายศาสนาต้องมีแต่อย่างนี้ เขาทำความดิบ
ความดีเต็มบ้านเต็มเมืองมันไม่ได้ฟังเสียงนะ อย่างที่เราอุตส่าห์พยายาม พี่น้องชาวไทยทั้ง
ประเทศรวมหัวกันขมขื่นมาเป็นเครื่องหนุนชาติไทยเราก็ก็นอนอยู่ที่นี่ มันไม่ได้มองดูเลยนะ
มันไม่ได้มาช่วยสักสตางค์หนึ่งเลย มีแต่คอยมาทำลายพวกนี้ ท่านทั้งหลายจะเอาพวกไหน
มาเป็นพี่ฝากเป็นฝากตายของท่านทั้งหลาย เอาไปคิดให้ดีนะ นี่ละพวกที่จะคอยทำลาย
ถ่ายเดียว คอยแต่จะเอาไฟไปเผาเขา ใครก่อตั้งอะไรขึ้นมาอะไร ๆ แล้วคอยเอาไฟไปเผา
เขา ดูให้ดีนะ เอามาเทียบให้ดีกว่ากับคนทั้งประเทศ แล้วการนาก็เราไม่ได้เป็นมหาโจรมหา
มาร มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ไหนว่าทำลายชาติบ้านเมืองมาเป็นเวลานานแล้ว เวลานี้กำลังจะ
ทำลายชาติไทยของเรา และกำลังจะทำลายพุทธศาสนาของเราให้ล่มจมไปจากอิตาบัวคนนี้
เคยเห็นได้ยินที่ไหน เวลานี้กำลังมันขึ้นแผนนี้ละ แผนแบบว่าเรานี้เป็นผู้ทำลายเสียหายหมด พี่
น้องทั้งหลายกลายเป็นผู้ชั่วไปหมด เขาดีเพียง ๒-๓ คนเท่านั้นละ มันมาแเงไหนให้ฟังให้ดี

เราเป็นหัวใจคนไม่ใช่หัวใจหมาเนื้ะ ฟังให้ดี วันนี้จะเปิดให้ฟัง ตัวเป็ง ๆ ตัวสำคัญ
ๆ มันอยู่ลึก ๆ อยู่ใต้ดินเวลานี้ เป็นหัวเรือใหญ่มันอยู่ใต้ดิน ค่อยป้อนยาพิษออกมา ๆ ให้
ไปเผาตรงนั้นให้ไปเผาตรงนี้อยู่ทุกแห่งทุกหน พวกนี้พวกหัวเรือใหญ่ มันเป็นของเล่น
เมื่อไรจะให้พิจารณาเสีย เปิดให้ฟังเสียวันนี้ เราพิจารณาอยู่ในหัวใจเราพอแล้วแต่ไม่
จำเป็นที่จะต้องพูด เพราะเรื่องธรรมไม่กดไม่ดัน เมื่อมีเหตุผลสัมผัสที่ควรจะพูดหนักเบา
พูดได้หมดเรื่องธรรม ไม่มีปิดบังลึกลับ ไม่มีว่าที่นั่นสูงที่นี้ต่ำเหยียบแหลกไปเลย ธรรมสูง
กว่าโลกมาเป็นกาลไหน ๆ จำให้ดีนะ หัวเรือใหญ่มันอยู่ใต้ดินเวลานี้ มันป้อนเชื้อมัน
ออกมา ๆ ให้ยื่นออกมา นี่กำลังป้อนออกมาให้ยื่นแบบนั้นแบบนี้ พิจารณาให้ดีพี่น้อง
ทั้งหลายนะ อย่าไปหลงกลมันง่าย ๆ เราก็มุขย์คนหนึ่งมุขย์มีครู ครูของเราก็คาศาตา
เอก เวลานี้ท่านทั้งหลายก็คงจะถืออยู่แล้วว่าหลวงตาเป็นครูของท่านทั้งหลาย จึงได้ยอมใจ
ลงสะละเงินทองข้าวทองของเรามีมากขนาดไหนไหลเข้าสู่คลังหลวงเวลานี้ ก็มีแต่พวกพี่น้อง
ทั้งหลายที่ลงใจกับหลวงตาบ๊ว ที่ลงใจเพื่อจะช่วยชาติเต็มเหนี่ยวแล้วเหมือนกัน ไม่มีผู้ใด

ถ้าเราเอาขึ้นไม่ได้ไม่มีใครขึ้นนะ ด้านทานพวกนี้ไม่ได้จ้ม เมืองไทยเราจมแน่ ๆ
เพราะพวกนี้จะไม่หวังความสุขความเจริญจากผู้ใดทั้งนั้น มันจะเอาเพียง ๒-๓ คนก็ตาม
ได้ขึ้นเหยียบบ้านเหยียบเมืองให้จมแล้วเป็นที่พอใจ เป็นอำนาจบาตรหลวงอันใหญ่โต

เหยียบชาติไทยของเราให้จม แล้วจะเอาผู้ใดมาเป็นนายมันก็ไม่รู้แหละ มาเหยียบลงเป็นชั้น ๆ อย่างนี้แหละ

เป็นยังไงเมืองไทยเรากำลังจะจมเร็ว ๆ มานี้เห็นไหม เป็นยังไง ทีนี้เมื่อเราฟื้น ๆ จากใครให้พิจารณาทบทวนให้ดีนะ ฟันจากพวกเปรตพวกผีพวกทำลายชาติศาสนาอย่างทั้งลับทั้งที่แจ่งอยู่เวลานี้เธอ มันเป็นมานานแล้วนะไม่ใช่เป็นมา ๒-๓ วันนี่ จนเมืองไทยเรานี้จะจมจริง ๆ แต่เมืองไทยก็เป็นเมืองคนไม่ใช่เมืองหมา มีหัวใจมันก็ต้องคิดซิ คิดเมื่อรู้ผิดถูกชั่วดีแล้วก็ต่างคนต่างดีต่างดีกัน ผลประโยชน์ก็เห็นขึ้นมา เวลานี้บ้านเมืองของเราที่กำลังเริ่มจะเป็นสาวงามขึ้นมาแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นทุกอย่าง ๆ เห็นไหมเอาไปเทียบดูซิกับความที่จะมาเหยียบชาติไทยของเราให้จม กับพวกเราทั้งหลายที่กำลังฟื้นฟูชาติไทยของเรา จนเวลานี้เป็นที่พอใจขึ้นเป็นลำดับลำดับ เงินในคลังหลวงก็มาก

นี่ก็ผู้ว่าการธนาคารชาติพูดให้ฟังเสียเอง ก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่าเราจะมีสมบัติเงินทองข้าวของเป็นที่อบอุ่นเย็นใจเหมือนคราวนี้เลย นุ่น ฟังซิ ผู้ว่าการธนาคารพูดเอง อะไร ๆ ไหลเข้ามา ๆ ผู้ช่วยชาติบ้านเมืองก็เอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยว่างั้น ๆ พูดง่าย ๆ ก็นายกจะเป็นใครไป ตั้งนายกมานี้ก็ยุคก็สมัยแล้ว หูมีตามีทุกคนดูเอาซิจะให้ใครมาเป็นพยาน ตาเรามีหูเรามีใจเรามีทุกอย่าง เห็นอยู่นี้เป็นยังไง ไม่ได้เหยียบย่ำทำลายนายกชุตินโหน่ยรัฐบาลชุติน โชตินเป็นยังไง ๆ ก็รู้ที่อยู่ใจเป็นนักรู้ทำไมจะไม่รู้ เป็นแต่เพียงไม่พูดไม่ดำเนินไม่ตีไม่ชมเท่านั้นเอง ก็ดูเรื่อยมา ๆ ทีนี้เวลาบ้านเมืองจะจมจริง ๆ ก็ต่างคนต่างรู้เนื้อรู้ตัวพินกันขึ้นเต็มที่ พอดีก็ได้นายก นายกก็เป็นคนดี นายกคนนี้เป็นคนชั่วตรงไหน เอ้า ว่ามาซิ ไปที่ไหนดินดีดินจนจะเป็นจะตาย เตี้ยวันนี้ก็อยู่ทางสิงคโปร์ ทางฟิลิปปินส์ ไปเพื่ออะไร ไปเพื่อชาติไทยเราทั้งชาติ คน ๆ เดียวจะตาย สมบัติเงินทองของเจ้าของกินกระทั่งถึงวันตายก็ไม่หมด ทำไมจึงต้องดีดต้องดีด ดิ้นเพื่อชาติบ้านเมืองของเรา ดูบ้างซิ คนดี เรามีหูมีตาเราจะหาใคร เห็นทั้งคนชั่วคนดีเมื่อตามีหูมี ให้พากันพิจารณาเอา

นี่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างฟื้นฟูขึ้นมา ๆ เพราะใคร ถ้าไม่ใช่เพราะนายกคนนี้จะไปใครไป ตั้งมาก็ยุคก็สมัยแล้ว ตาเราก็ไม่ใช่ตาบอดแต่ก่อน เราก็ดูตาดีมาโดยลำดับ เห็นอยู่รู้จะอยู่จะให้ว้ายังไง พิจารณาซินะมันเป็นอย่างนี้ ดีก็ต้องว่าดีชิตินไทยเรา หาของดีของดีมาครองบ้านครองเมืองอ้อมชูบ้านเมือง ทำไมเห็นของดีมาจะเห็นเป็นขี้เป็นมูลเป็นคูไปหรือ เห็นชั่วว่าเป็นเทวดามันจะลงไปเป็นเทวดาอยู่ในทะเลหลวงทั้งหมดนะเรา ถ้าเอาพวกนี้มาเป็นเทวดา เราก็คงจะไปเป็นเทวดาอยู่ทะเลหลวงนุ่นละ เป็นยังไงอยากไปไหม เป็นเทวดากับพวกกำลังทำลายบ้านเมืองอยู่เวลานี้ อยากไปกับพวกนี้ไหม ถ้าไม่ออกไปก็ให้ต่างคนต่างรู้เนื้อ

รู้ตัวแก้ไขตัดแปลง อย่ามาใกล้ชิดติดพันกับมัน พวกเสี้ยนพวกหนามพวกพินพวกไฟพวก
มหาภัยนี้ พวกนิวเคลียร์นิวตรอนจะทำลายคนทั้งชาติ ศาสนา ทั้งที่ศาสดาประทานให้ด้วย
ความเมตตาให้จมลงน้ำมันสมควรแล้วเหอกับคนชาติไทยของเรา ที่รักเทิดทูนมาตั้งแต่เด็ก
ด่าบรรพ์กาลไหน ๆ

เรื่องชาติไทยก็ดี เรื่องศาสนาพุทธก็ดี เราเทิดทูนมาด้วยกัน คน ๒-๓ คนนี้มีใคร
ไปเทิดทูนมันว่า สรรณ คจฺฉามิ อีตาทมนุนี้ สรรณ คจฺฉามิ อีตาทมานัน สรรณ คจฺฉามิ เลย
ยกหมุยยกหมาขึ้นเป็นเทวดา ใครจะยกขึ้นได้ลงคอเข้าใจเหอ ต้องยกคนดีชี้ขึ้น ควรเป็น
เทวดายกให้เป็นเทวดา ท่านก็กล่าวไว้แล้วว่า สมมุติเทพ อุปัตติเทพ วิสุทธิเทพ นั้น
สมมุติเทพ ก็คือคนดีเรานี้แหละเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ดี ผู้ใดก็ตามเป็นคนดียกเป็นสมมุติเทพ
เป็นเทวดาโดยสมมุติ เป็นเทวดาของสมมุติให้ความร่มเย็นแก่มนุษย์ทั้งหลาย นี้ควรยกเป็น
เทวดาได้ ท่านก็บอกไว้ในธรรม ที่ว่าตะกันี้

นี่ละเทวดาเป็นสมมุติ อย่างพวกผู้ใหญ่ที่พาบ้านพาเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรือง
ขึ้นมา นี้เรียกว่า สมมุติเทพ เทวดาโดยสมมุติที่มนุษย์ทั้งหลายยอมรับและเทิดทูนเป็น
เหมือนเทวดาองค์หนึ่ง นี่มีในธรรม วิสุทธิเทพ ได้แก่ พระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลส เป็นวิสุทธิ
เทพ บริสุทธิ นั้น ท่านว่าอย่างนั้นนะ ท่านบอกไว้ชัด ๆ อย่างนั้น สมมุติเทพ อุปัตติเทพ
วิสุทธิเทพ

อุปัตติเทพ เทวดาโดยกำเนิดเข้าใจเหอ คือเกิดเป็นเทวดาโดยกำเนิดนั้นเรียกว่า
อุปัตติเทพ

สมมุติเทพ ด้วยความเสกสรรปั้นยอกจากความดีของตัวนั้นแหละ เป็นเทวดาของ
ประชาชนทั้งหลาย

อุปัตติเทพ พวกเทวบุตรเทวดาโดยหลักธรรมชาติ

วิสุทธิเทพ หมายถึงว่าท่านผู้บริสุทธิใจแล้ว ให้พากันจำเอานะ

นี่เราจะเอาไหน นี่ละเป็นสมมุติที่แท้ที่ควรกราบไหว้บูชาเป็นชั้น ๆ ไป คือ สมมุติ
เทพ ท่านผู้ดีนำชาติบ้านเมืองให้ได้รับความสงบร่มเย็นเห็นกันทั่วหน้า ผู้นี้ควรยกเป็น
เทวดาโดยสมมุติได้แล้ว วิสุทธิเทพก็คือ ท่านพระอรหันต์ อุปัตติเทพ ก็คือเทวดาโดย
หลักธรรมชาติ ให้พากันจำ ทีนี้เราจะยกใครเป็นเทวดา ยกหมุยยกหมายกเปรตยกผี กำลัง
มันจะทำลายชาติบ้านเมืองอยู่อย่างลึกลับอยู่ที่นี่ หรือเป็นเทวดา นั้นหรือมากราบมาไหว้
ไปเลือกเอานะ พิจารณาให้ชัดเจน โห บ้านเมืองสร้างมาแทบเป็นแทบตาย ตั้งแต่ปู่ ยา ตา
ยาย ศาสนาประคองกันมาจะล่มจมด้วยเปรตด้วยผี ๒-๓ ตัวเท่านั้นมีอย่างเหอ ไม่ได้ฟัง

เสียงอะไรเลย เขาทำดีขนาดไหนไม่ฟังเสียง เงินบาทหนึ่งจะมายื่นให้เพื่อเชิดชูชาติ บ้านเมืองสมกับที่เราเกิดในชาติ เราเป็นลูกชาวพุทธ ไม่มีเลยสักสตางค์ นอกจากเอาไฟเผาพวกที่เขาทำดีเท่านั้น มันฟังได้ไหมพิจารณาซิ เอาละเหนื่อยแล้ว พุดคึกคัก ๆ เหมือนจะกัดจะฉีก หยุดแล้วมันธรรมดาไม่มีอะไร หยุดแล้วก็ธรรมดา

โยม พระหลวงตาเจ้าคะ ผ้าป่าหน้าศาลาวันนี้ได้ ๖,๐๒๐ บาทเจ้าคะ

หลวงตา เออ เท่าไรเอาหมดละ เราเหมา

สรุปเมื่อวานนี้ได้ทองคำ ๑ บาท ดอลลาร์ได้ ๗๒๓ ดอลลาร์เมื่อวานนี้นะ ทองคำที่ได้หลังจากการมอบแล้วเวลานี้ได้ ๔๔ กิโล ๑๙ บาท ๙๕ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๔๐,๔๓๕ ดอลลาร์

รวมทองคำที่ได้แล้วทั้งหมดเป็น ๗,๗๖๙ กิโล ยังขาดอยู่อีก ๒,๒๓๑ กิโล จะครบจำนวน ๑๐ ตัน ดอลลาร์ที่ได้แล้วทั้งหมด ๘,๓๔๐,๔๓๕ ดอลลาร์ ยังขาดอยู่อีก ๑,๖๕๙,๕๖๕ ดอลลาร์ ให้จำไว้ทุกคน เอาไว้เสี่ยงวาสนาของเรานะ วาสนาของเรามันคู่ควรกันใหม่กับการฟื้นฟูขึ้นได้ตามต้องการ มันคู่ควรกันใหม่ หรือว่าฟื้นฟูเท่าไรยิ่งจมลง ๆ ให้เราเสี่ยงทายวาสนาบาปมีของเราโดยมีหลวงตาเป็นหัวหน้านะ จำให้ดีคำนี้ เอาละนะ

ชมการถ่ายทอดสดทั่วโลกทุกวัน ได้ที่

www.luangta.com หรือ www.luangta.or.th